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1. Đối với động từ có quy tắc
Quy tắc số 1: Những động từ có tận cùng là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” khi dùng với ngôi số ít thì thêm đuôi “es”.
Ví dụ như: go - goes; watch – watches; fix – fixes, miss – misses, wash - washes…
Quy tắc số 2: Đối với các động từ kết thúc băng “y” trước đó là một nguyên âm (u, e ,o a, i) khi dùng với ngôi số ít thì chỉ cần thêm s vào sau động từ. 
Ví dụ: Play – plays; say – says…
Quy tắc số 3: Với các động từ kết thúc băng “y” trước đó là một phụ âm thì khi dùng với ngôi số ít, bỏ “y” và thêm đuôi “ies”. 
Ví dụ: copy – copies; study – studies…
Quy tắc số 4: Các động từ còn lại, thêm đuôi “s”.
Ví dụ: see – sees; play – plays…
2. Đối với động từ bất quy tắc
Quy tắc số 5: Động từ bất quy tắc là động từ không tuân theo quy tắc nào cả. Chúng ta phải học thuộc ngoài ra không còn cách nào khác nữa.
Một số động từ bất quy tắc chia ở thì hiện tại đơn như: do - does, have - had, go -goes.
